
 

 

132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 827  —  572. mál.

Fyrirspurn

til umhverfisráðherra um kadmínmengun.

Frá Pétri Bjarnasyni.

1. Hvað líður niðurstöðum rannsókna sem gerðar voru árið 2004 á kadmínmengun í Arnar-
firði?

2. Er fyrirhugað að veita fé til frekari rannsókna á kadmínmengun í lífríki Íslands?


